

ข้อเท็จจริง:

ข้อมูลการจดทะเบียน สำหรับผู้ทุพพลภาพ

Thai - ภาษาไทย

การจดทะเบียนเชิงสมัครใจของคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 การจดทะเบียนมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพและทางเลือกของการสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง "ความอดทนเป็นศูนย์" ต่อการล่วงละเมิดผู้ทุพพลภาพของรัฐบาลรัฐวิกตอเรีย

ทำไมฉันจึงควรเลือกคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่จดทะเบียน?

อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ใช้บริการด้านทุพพลภาพที่จะมั่นใจทักษะและประสบการณ์ของคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพ ไม่ใช่คณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพทุกคนได้รับการประเมินด้านความปลอดภัยและความสามารถด้วยวิธีเดียวกัน การจดทะเบียนจะช่วยคุณให้เข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงได้ดีกว่า

ไม่ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนหรือจ้างงานในลักษณะใด คณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่จดทะเบียนในวิกตอเรียจะได้รับการประเมินอิสระว่าปลอดภัย มีทักษะและเป็นมืออาชีพโดยผู้ควบคุมกฎระเบียบแห่งคณะกรรมการทะเบียนคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพแห่งรัฐวิกตอเรีย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป คุณสามารถตรวจสอบทะเบียนคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่ www.vdwc.vic.gov.au เพื่อดูว่าคณาทำงานจดทะเบียนหรือไม่

คณาทำงานจำเป็นต้องจดทะเบียนอะไร?

พระราชบัญญัติ *คุ้มครองการบริการผู้ทุพพลภาพ ปี 2018* (พระราชบัญญัติฯ) กำหนดให้ผู้สมัครจดทะเบียนแสดงว่าพวกเขามีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติที่ปลอดภัยเหมาะที่จะจดทะเบียนเป็นคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพ โดยคณะกรรมการทะเบียนคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพแห่งรัฐวิกตอเรีย (คณะกรรมการ)

คณะกรรมการจะประเมินความเหมาะสมในการจดทะเบียนของคณาทำงานด้วยการพิจารณา:

- ความบกพร่องที่อาจมีผลเสียต่อความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของบุคคล
- ประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- การยกเลิกหรือการระงับการจดทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนคณาทำงานหรือด้านสุขภาพ
- การห้ามหรือคำสั่งห้ามเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพหรือความทุพพลภาพหรือการดูแลเด็ก
- บุคคลนั้นแข็งแรงและเหมาะสมที่จะจดทะเบียนหรือไม่?

ฉันจะสามารถเลือกคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่จดทะเบียนได้หรือไม่?

คุณสามารถเลือกคณาทำงานที่จดทะเบียนให้ให้บริการด้านทุพพลภาพแก่คุณได้

นี่หมายความว่า คุณสามารถเลือกคณาทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่เหมาะสมสำหรับคุณได้ ด้วยการทราบว่าพวกเขามีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย

ฉันสามารถเลือกคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่จดทะเบียนได้หรือไม่ หากฉันมีโครงการประกันความพิการแห่งชาติ (NDIS)?

ใช่ คนทำงานที่จดทะเบียนสามารถทำงานได้ทั่วทุกองค์กรทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือคนทำงานส่วนตัว

การจดทะเบียนทำให้มั่นใจว่าคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพในวิกตอเรียได้รับการประเมินว่าปลอดภัย มีทักษะและเป็นมืออาชีพไม่ว่าคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพของคุณทำงานให้ผู้ให้บริการไหน โฆษณาบริการของพวกเขาที่ไหน หรือบริการของพวกเขาได้รับเงินอุดหนุนอย่างไร

ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเลือกคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่จดทะเบียนผ่านโครงการประกันความพิการแห่งชาติได้

ฉันสามารถเลือกคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่ไม่จดทะเบียนได้หรือไม่?

คุณอาจเลือกคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่ไม่จดทะเบียนได้ คนทำงานที่ไม่จดทะเบียนในรัฐวิกตอเรียจำเป็นต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คณะกรรมการคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพวิกตอเรีย ควบคุมคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่ไม่จดทะเบียน

จรรยาบรรณคุ้มครองการบริการผู้ทุพพลภาพมีกำหนดไว้ในกฎระเบียบคุ้มครองการบริการผู้ทุพพลภาพ ปี 2020 ซึ่งเป็นกฎที่สร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติฯ

คนทำงานกับผู้ทุพพลภาพในวิกตอเรียทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณคุ้มครองการบริการผู้ทุพพลภาพ และนี่เป็นการกำหนดมาตรฐานในการปกป้องผู้ทุพพลภาพจากการทำร้ายหรือการล่วงละเมิด

ทะเบียนคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพ

คนทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่จดทะเบียนทุกคนจะมีรายชื่อในทะเบียนสาธารณะของคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพในวิกตอเรียซึ่งจะมีอยู่ที่: www.vdwc.vic.gov.au.

คุณสามารถค้นทะเบียนคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพในวิกตอเรียเพื่อหาคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพที่จดทะเบียน ใกล้คุณ

บนเว็บไซต์นั้น คุณจะสามารถหารายชื่อคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพวิกตอเรียซึ่งมีคำสั่งห้ามทำงานอีกด้วย

เกี่ยวกับคณะกรรมการคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพวิกตอเรีย

คณะกรรมการคนทำงานกับผู้ทุพพลภาพวิกตอเรียเป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้มีการคุ้มครองผู้ทุพพลภาพที่ดีขึ้นและสร้างภาคส่วนผู้ทุพพลภาพที่แข็งแกร่งขึ้นและปลอดภัยขึ้น คณะกรรมการรับผิดชอบจรรยาบรรณคุ้มครองการบริการผู้ทุพพลภาพ กำหนดความคาดหวังขั้นต่ำสำหรับคนทำงานทุกคนในวิกตอเรียที่สนับสนุนผู้ทุพพลภาพ และบริการร้องเรียน คณะกรรมการสามารถรับคำร้องเรียนและการแจ้งความ พร้อมอำนาจในการสอบสวนและสั่งห้ามคนงานที่ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของคนเข้าทำงานได้

ดูเว็บไซต์ของเรา vdwc.vic.gov.au หรือโทร 1800 497 132

ลงชื่อรับจดหมายข่าว [ของเรา](#)

ติดตามเรา



ดู vdwc.vic.gov.au
หรือโทร 1800 497 132